

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

## รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

### ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

### ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 17.5 ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องที่สำคัญกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทำให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจากผู้ขายรายอื่น บริษัทฯย่อยบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯต้องหยุดดำเนินกิจการ และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯหยุดประกอบกิจการ โรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษัทฯจึงมีขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันตั้งแต่หยุดการผลิตในปี 2555 และได้ทำการปรับเปลี่ยนแผนงานของฝ่ายบริหารในการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น เพื่อทดแทนธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ ในปีปัจจุบัน ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว โดยบริษัทฯได้รับเงินชดเชยพร้อมดอกเบี้ย และต้องจ่ายค่าวัตถุดิบงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ย จำนวนจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ทำบันทึกข้อตกลงการหักกลบลบหนี้คิดเป็นจำนวนเงิน 2,263 ล้านบาท และ 2,862 ล้านบาท ตามลำดับ โดยยอดสุทธิตามบันทึกข้อตกลงการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว คงเหลือเป็นหนี้สินจำนวนเงิน 599 ล้านบาท และรับรู้รายได้ค่าชดเชยความเสียหายตามคำพิพากษาจำนวน 919 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่ามีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้สินสุทธิจากคดีความดังกล่าวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯได้ทำหนังสือแจ้งการชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งจำนวนพร้อมทั้งแนบเช็คเช็คจำนวน 599 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

พูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2564